

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๙๘๐



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ตามการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่ จำนวน ๖๒ เขต

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๔ ฉบับ

ตามประกาศที่อ้างถึง กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๖๒ เขต รายละเอียดตามประกาศที่อ้างถึง ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารและจัดการศึกษามัธยมศึกษา ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ จึงมีคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่ จำนวน ๖๒ เขต และมีคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่ ดังคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ รายงานตัวเข้ารับหน้าที่ในวันใด ขอให้แจ้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัษฎพร พินะสา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๙๙๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๔ ฉบับ

๑. คำสั่ง สพฐ. ที่ ๓๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ให้ข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ผอ.สพท. ไปปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม. ตามการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่ จำนวน ๔๒ ราย



<https://qr.go.page.link/L41J7>

๒. คำสั่ง สพฐ. ที่ ๓๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ให้ข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ไปปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม. ตามการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่ จำนวน ๒๐ ราย



<https://qr.go.page.link/4Lijk>

๓. คำสั่ง สพฐ. ที่ ๓๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ให้ข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. ไปปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพม. ตามการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่ จำนวน ๑๒๑ ราย



<https://qr.go.page.link/Jsc41>

๔. คำสั่ง สพฐ. ที่ ๓๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ให้ข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. ไปปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม. ตามการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่ จำนวน ๑ ราย



<https://qr.go.page.link/5sgv9>

หมายเหตุ ขอให้ สพท. นำส่งสำเนา ก.พ.๗ ของข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ผอ.สพท. และ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.

ในสังกัด สพม. (ทุกราย) ซึ่งลงข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน (*พร้อมระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และตำแหน่งเลขที่เบิกจ่ายตรง ลงในสำเนา กพ. ๗ ด้วยแล้ว) ไปยัง E-mail Address : data5653@gmail.com โดยเร็ว